

Bài Học 1

*29 Tháng 9 – 5 Tháng 10

Cuộc Thiện Ác Đấu Tranh: Sự Khởi Đầu



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Sáng thế Ký 3:15; Khải huyền 12:1-17; Ê-sai 14:4-21; Ê-xê-chi-ên 28:12-19; Ê-sai 53:6; Rô-ma 1:20-28; Giăng 16:2.

Câu Gốc: “Ta sẽ làm cho mây cùng người nữ, dòng dõi mây cũng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mây, còn mây sẽ cắn gót chân người” (Sáng thế Ký 3:15).

Tư Tưởng Quan Trọng: Đề tài thiện ác đấu tranh được bày tỏ trong tất cả các giáo lý của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Điều này là sự ràng buộc các tín đồ với nhau.

Nhu cầu là mẹ của sự sáng chế” là một tục ngữ xa xưa và khôn ngoan. Ở đây, chữ *mẹ* nghĩa là “nguồn lực,” “sự khởi đầu,” hay “nền tảng.” Câu này có nghĩa là một nhu cầu, hay sự cần thiết cho điều gì đó khiến người ta sáng chế ra một điều gì. Thí dụ, nhu cầu cần không khí trong sạch là lý do để tìm những nguồn năng lực khác hơn là chỉ đốt nhiên liệu hóa thạch.

Cũng giống như những phát minh về vật chất, một hệ thống tin tưởng cũng cần một nền tảng hay một nguyên tắc để giải nghĩa sự tin tưởng đó. Đây là lý do tại sao Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm đã phát triển một danh sách có 28 tín điều căn bản. Những giáo lý này bắt nguồn từ đề tài “thiện ác đấu tranh.” Mỗi đề tài của 28 tín điều căn bản nói về một phần đặc biệt của cuộc thiện ác đấu tranh. Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu bối cảnh của những sự tin tưởng về trận chiến đó. Chúng ta sẽ học một số điều quan trọng liên quan tới chủ đề đó.

Cuộc Thiệt Ác Đấu Tranh Và Các Đấu Thủ

Trong suốt lịch sử nhân loại, người ta có cảm tưởng loài người đang ở trong một cuộc chiến đấu. Đó là một cuộc tranh chiến giữa hai đạo quân chống đối nhau. Thi sĩ T. S. Eliot viết, “Trong cả đời tôi, có một điều không thay đổi. Dù bạn có cố gắng che đậy thế nào, điều này không thay đổi. Đó là sự tranh đấu liên tục giữa Thiện và Ác.” – Phỏng trích *T. S. Eliot: The Complete Poems and Plays* (New York, San Diego, London: Harcourt Brace and Company, 1952), tr. 98. Sự hiểu biết này rất phổ thông. Nhưng người ta có các tư tưởng khác nhau về tại sao chúng ta có cuộc đấu tranh này. Ai tham gia? Có điều gì quan trọng về trận chiến này? Và cuộc đấu tranh sẽ chấm dứt thế nào? Tuy nhiên, là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta có sự hiểu biết đặc biệt là cuộc chiến này bắt đầu ở trên thiên đàng. Sự hiểu biết này đến từ Kinh Thánh, và điều đó cho chúng ta một bức tranh rõ ràng về “cuộc thiệt ác đấu tranh vĩ đại giữa Đấng Christ và Sa-tan.”

Hãy nghiên cứu Sáng thế Ký 3:15 và Khải huyền 12:1-17. Ai đóng vai trò chính trong cuộc đấu tranh này? Đôi khi các biểu hiệu được dùng để miêu tả các nhân vật? Nhưng tại sao chúng ta tin rằng các quyền lực trong cuộc chiến là có thật? Việc gì xảy ra cho cả hệ thống tin tưởng của chúng ta nếu chúng ta bào chữa cho cuộc thiệt ác đấu tranh vĩ đại giữa Đấng Christ và Sa-tan và phần của chúng ta trong cuộc chiến đó?

Người ta thường dùng các chữ như *quỷ sứ* hay *thiên sứ*, hay ngay cả *Đức Chúa Trời*, khi họ nghĩ đến một điều rất khác với ý nghĩa thật của các chữ đó. Thí dụ, một số người dùng chữ “Chúa Trời” trong sách hay trong cuộc nói chuyện. Nhưng họ không quan tâm là Ngài có thật hay không.

Dù dùng biểu tượng nào để miêu tả quỷ sứ và thiên sứ, Kinh Thánh dạy rằng quỷ sứ và thiên sứ có tham gia vào cuộc chiến. Là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta cần hiểu như vậy. Hầu hết các giáo lý nghiên cứu trong ba tháng này sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta không chấp nhận những đấu thủ trong cuộc thiệt ác đấu tranh là có thật. Điều đó khiến sự tin tưởng của chúng ta khác với cách suy nghĩ thông thường khác.

Thật ra, hơn hai trăm năm vừa qua, nhiều tư tưởng gia đã cố gắng loại bỏ Đức Chúa Trời khỏi ý nghĩ của loài người. Với sự thành công của khoa học, càng ngày càng có nhiều người trên thế giới muốn giải quyết mọi vấn đề bằng khoa học. Thiên sứ và quỷ sứ không thích hợp với sự suy nghĩ của khoa học. Vì vậy, thế giới hiện đại đang chứng kiến sự chết từ từ của sự tin tưởng nơi Đức Chúa Trời và những sự thuộc về thiên đàng.

Khoa học và sự suy nghĩ thế gian ảnh hưởng mạnh thế nào trong xã hội bạn? Còn bạn bị ảnh hưởng bao nhiêu? Chúng ta phải canh chừng những phần nào của quan điểm thế gian này?

SỰ SA NGÃ CỦA LU-XI-PHE

Kinh Thánh không nói rõ cho chúng ta biết việc gì xảy ra trong cuộc đấu tranh giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan. Nhưng chúng ta có thể biết vài chi tiết trong một số câu, như trong Ê-sai 14:4-21 và Ê-xê-chi-ên 28:12-19. Trong khung cảnh nguyên thủy, những câu này nói về một vua ngoại giáo ở Ty-rơ và Ba-by-lôn. Nhưng khi đọc kỹ, các câu đó cho những chi tiết nhiều hơn là nói về những vua ở vùng Cận Đông trong thời đó. Những câu này thật sự nói về sự khởi đầu, địa vị và sự sa ngã của Sa-tan.

Trong 1 Ti-mô-thê 3:6, Phao-lô cảnh báo chống lại việc bầu một người mới tin đạo làm chức viên của hội thánh. Ông giải nghĩa rằng làm như vậy có thể khiến người đó trở nên tự kiêu “mà sa vào án phạt của ma quỷ chẳng” (1 Ti-mô-thê 3:6). Lời cảnh báo của Phao-lô giúp chúng ta hiểu Ê-sai 14:4-21 và Ê-xê-chi-ên 28:12-19 thế nào? Bằng cách nào mà những câu này giúp chúng ta hiểu một vài vấn đề trong cuộc thiện ác đấu tranh?

Ít nhất ba vấn đề được nêu lên trong các câu trên đây: tự kiêu, tự trị, và tự lập. Cựu Ước cho thấy Sa-tan là một nhân vật được tạo nên, lệ thuộc mà muốn trở nên tự trị và tự lập [độc lập]. Nhưng độc lập thì luôn luôn độc lập *khỏi* điều gì đó hay người nào đó. 1 Giăng 3:8 nói rằng “ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu.” 1 Giăng 3:4 định nghĩa “tội” là trái luật pháp. Điều đó cho thấy tội của Sa-tan là muốn ra khỏi sự kiểm soát của Đức Chúa Trời và luật pháp Ngài. Vì thế, do sự chối không vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời, Sa-tan bày tỏ nó muốn sống dưới một số luật lệ khác. Sự phản loạn này có thể khiến người ta nghĩ rằng hệ thống luật pháp trên thiên đàng không hoàn hảo và có điều gì sai trong luật pháp đó. Nhưng luật pháp của Đức Chúa Trời là một thí dụ hoàn hảo về bản tính của Ngài. Một sự sai lầm trong luật pháp có nghĩa là một sự sai lầm trong bản tính của Đức Chúa Trời. Vì thế, sự phản loạn của Sa-tan thật ra là sự phản nghịch chống lại chính Đức Chúa Trời.

Sự tự kiêu, tự trị, và tự lập – những chữ này khiến bạn nghĩ về gì? Bằng những cách nào chúng ta bị nguy hiểm sa vào lưới bẫy của sự tự kiêu, tự trị và tự lập? Dưới những tình trạng đúng, có điều gì sai với các tư tưởng này?

Khí Giới Của Đức Chúa Trời

Cuộc thiện ác đấu tranh được bày tỏ cách nào trong Sáng thế Ký 3:15?

Ngôn ngữ của Sáng thế Ký 3:15 cho chúng ta một dấu hiệu về những luật chiến tranh của Đức Chúa Trời trong trận chiến này. Chúng ta có thể thấy cuộc đấu tranh giữa con rắn (Sa-tan) và người nữ mới bắt đầu. Và cuộc chiến đó sẽ tiếp tục giữa những người theo hay “dòng dõi” của người nữ và những người theo hay “dòng dõi” của con rắn. Về sau, cuộc chiến sẽ chấm dứt trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa Sa-tan và con trai của người nữ, Đức Chúa Giê-su của Na-xa-rét. Khí giới lựa chọn của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-su, Đấng sẽ đến để chiến đấu cho người nữ, Ngài sẽ bị “cắn,” nhưng cuối cùng sẽ giày đạp đầu con rắn. Khí giới lựa chọn là sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su. Đó là một hành động của tình yêu vô vị kỷ.

Những câu sau đây giúp chúng ta hiểu thế nào một số vấn đề trong cuộc thiện ác đấu tranh? Chương trình cứu chuộc là một phần quan trọng thế nào trong cuộc đấu tranh này?

So sánh Sáng thế Ký 4:4 với Hê-bơ-rơ 11:4.

So sánh Sáng thế Ký 12:3; 22:18 với Ga-la-ti 3:16.

So sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8 với Hê-bơ-rơ 4:2.

So sánh Ê-sai 53:6 với Rô-ma 5:8.

Hãy đọc Ma-thi-ơ 16:18; 18:16-20, và Hê-bơ-rơ 8:1, 2.

SỰ TRANH ĐẤU CỦA SATAN

Nếu đọc cẩn thận bài học hôm qua, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài và lẽ thật của Ngài trong cuộc chiến ác đấu tranh vĩ đại này. Chúa làm việc (1) qua các nhà lãnh đạo và các nghi lễ trong đền thánh thời xưa, (2) qua sự hy sinh rửa sạch của Đức Chúa Giê-su, (3) qua hội thánh, và (4) qua công việc của Đấng Christ như Thầy Tế lễ Thượng phẩm trên thiên đàng.

Nhưng Sa-tan cũng làm việc không mệt mỏi để cố gắng hủy diệt các chương trình của Chúa. Nhiều phần của cuộc đấu tranh này đã, và vẫn còn đang chiến đấu trên những vấn đề này. Thí dụ, hệ thống con sinh tế trong các nghi lễ thời Y-sơ-ra-ên được Chúa thiết lập để nhắc nhở người ta rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa và để làm sống động niềm hy vọng về sự cứu rỗi.

Satan cố gắng thế nào để hủy diệt lẽ thật về chương trình cứu rỗi, như được bày tỏ trong hệ thống con sinh tế? Rô-ma 1:20-28 và Phục truyền 32:17, 18.

Lẽ dĩ nhiên, việc Đấng Christ đến như một Người, công việc của Ngài ở thế gian, và sự chết của Ngài trên thập tự giá là những phần quan trọng về sự Đức Chúa Trời chọn để đánh bại Sa-tan trong cuộc chiến ác đấu tranh vĩ đại. Sự chết của Đấng Christ sẽ ngăn cản sự thành công của Sa-tan mặc dù nó làm việc không mệt mỏi để chống lại Ngài.

Ma-thi-ơ 2:1-18; 4:1-11; 16:21-23; và 27:39-42 nói gì về những cách Sa-tan làm để chống lại Đức Chúa Giê-su?

Sau sự chết và sống lại, Đấng Christ thiết lập hội thánh Ngài trên đất để giảng dạy tin mừng về sự cứu rỗi cho những người chết mất. Từ lúc hội thánh khởi đầu, Sa-tan đã làm việc siêng năng để khiến hội thánh yếu đi và bị hủy diệt. Các câu sau đây cho thấy một số chiến thuật mà Sa-tan dùng để chống lại hội thánh. Công vụ 5:17, 18; 7:54-60; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-4; 1 Ti-mô-thê 4:1; 2 Phi-e-rơ 2:1; và Khải huyền 12:13-17.

Trong khi đó, sách Hê-bơ-rơ nói về một đền thánh thật ở trên trời là nơi Đấng Christ vào sau khi về trời (Hê-bơ-rơ 4:14-16; 9:24). Bây giờ Đức Chúa Giê-su làm việc ở đó như Thầy Tế lễ Thượng phẩm cho những người bị lạc mất (Hê-bơ-rơ 7:27). Đa-ni-ên 8:11-14 cho thấy các hành động của Sa-tan chống lại chức vụ thầy tế lễ của Đấng Christ trong đền thánh trên trời. Sa-tan cố gắng hủy diệt chức vụ đó.

Đọc 1 Phi-e-rơ 5:8, 9 và hiểu về việc cảnh báo là một điều. Nhưng điều khác là thật sự sống theo lời cảnh báo đó trong đời sống hằng ngày. Chúng ta chiến đấu chống lại ma quỷ thế nào? Trong một ngày, bạn thường xuyên nghĩ về công việc Sa-tan làm để chống lại bạn thế nào?

SỰ KẾT THÚC TRONG TƯƠNG LAI

“Nếu chẳng thích cho các người phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các người đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các người ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15). Giô-suê 24:15 cho thấy điều nào là căn bản nhất trong cuộc thiện ác đấu tranh vĩ đại này?

Lời tiên tri trong Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu sự kết thúc của trận chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan. Trong thời gian 1260 năm (Đa-ni-ên 7:25; 12:7; Khải huyền 11:2; 12:14; 13:5), Sa-tan liên tục tấn công dân sự Đức Chúa Trời. Trong sự thách thức cuối cùng, miêu tả trong Khải huyền 12 và 13, Sa-tan sẽ dùng hai quyền lực dưới đất để làm công việc của nó: con thú giống như con beo (Khải huyền 13:1-10) và con thú có hai sừng (Khải huyền 13:11-17). Và cả hai con thú sẽ dùng tất cả chiến thuật của Sa-tan đã được thảo luận trong bài học ngày hôm qua.

Khải huyền 14 miêu tả chương trình Đức Chúa Trời sẽ dùng để chấm dứt cuộc đấu tranh này. **Khải huyền 14:6-13** nói gì với chúng ta về những cách mà một số các vấn đề trong cuộc thiện ác đấu tranh sẽ được sáng tỏ?

Từ quan điểm của Đức Chúa Trời, một sự tuyên bố rõ ràng về sứ điệp ba thiên sứ thì cần thiết trước khi trận chiến kết thúc. Đó là vì người ta cần được biết rõ ràng để quyết định về các vấn đề này.

Trong trận chiến cuối cùng, sẽ có những người trung tín với Đức Chúa Trời. Trong Khải huyền 14, họ được tiêu biểu bằng con số 144,000 (câu 3). Con số này có thể tượng trưng cho một số đông người từ các nước trên trái đất (Khải huyền 7:4). Họ là những người vẫn vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời trong thời kỳ đại nạn. Họ rất trung tín trong việc thờ phượng Chúa, Đấng Tạo Hóa của họ. Họ được Đức Chúa Trời chấp nhận và họ chiến thắng với Ngài. Trong khi đó, những kẻ lạc mất sẽ bị hủy diệt trong mùa gặt cuối cùng (Khải huyền 14:14-20). Rồi, một ngày nào đó, cuộc thiện ác đấu tranh vĩ đại sẽ chấm dứt.

Một điều về cuộc thiện ác đấu tranh vĩ đại này: mọi người phải lựa chọn hàng ngũ: hàng ngũ của Đức Chúa Trời hay của Sa-tan. Bạn thuộc về phe này hay phe kia? Bất cứ ai cũng có thể tuyên bố họ thuộc về hàng ngũ của Chúa (Xin đọc Giăng 16:2). Nhưng làm sao bạn biết chắc là mình thật sự thuộc về phe của Chúa? Hãy đem câu trả lời của bạn tới lớp.

Thứ Sáu

*5 Tháng 10

Nghiên Cứu Bổ Túc: Hãy đọc Frank B. Holbrook, “The Great Controversy,” tr. 969-1008, trong Raoul Dederen (editor), *Handbook of Seventh-day Adventist Theology*.

“Kinh Thánh tự giải nghĩa. Câu này phải so sánh với câu kia. Học viên nên học để coi Kinh Thánh như là một bức tranh toàn diện và cũng thấy sự liên hệ của các phần. Các học viên nên nghiên cứu: (1) chủ đề chính của Kinh Thánh, (2) mục đích đầu tiên của Đức Chúa Trời cho thế gian, (3) sự dấy lên của cuộc thiện ác đấu tranh, và (4) chương trình cứu rỗi. Học viên phải hiểu rằng hai đạo quân [của Đấng Christ và của Sa-tan] đang tranh đấu để chiến thắng. Họ phải học để biết công việc của hai đạo quân qua lịch sử và lời tiên tri, cho đến sự kết thúc vĩ đại. Họ phải thấy cuộc thiện ác đấu tranh liên hệ tới mỗi phần của kinh nghiệm con người. Học viên nên hiểu rằng mỗi hành động của đời sống họ bày tỏ sự trung thành với phe này hay phe kia của hai đạo quân. Học viên cũng nên ý thức rằng họ thuộc về phe nào vào lúc cuối của cuộc chiến đấu này.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Education*, tr. 190.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Trong câu trích dẫn trên đây từ sách *Education*, Ellen G. White viết cuộc thiện ác đấu tranh liên hệ tới mỗi phần của đời sống con người. Câu này đúng thế nào trong kinh nghiệm của bạn? Sự hiểu biết của bạn về đề tài cuộc thiện ác đấu tranh là một nguồn sức mạnh hay bực bội cho bạn trong thế giới tội lỗi và đau khổ này?
- 2 Một số người nói về sự “trì hoãn” của việc Đấng Christ tái lâm. Với quá nhiều sự bất công và đau khổ trên thế giới, dường như mỗi ngày thêm vào đời sống trên đất là thêm một ngày đau khổ. Hãy hỏi lớp bạn chia sẻ đề tài về cuộc thiện ác đấu tranh giúp họ thế nào để đối phó với sự “trì hoãn” này.
- 3 Làm thế nào chúng ta biết chắc việc gì sẽ xảy ra vào cuối cuộc chiến đấu giữa thiện và ác? Điều gì cho bạn niềm hy vọng là kẻ ác sẽ bị bại trận vào lúc cuối? Chúng ta có những lý do nào để tin như vậy? Thí dụ, lời tiên tri trong Đa-ni-ên 2 cho chúng ta niềm hy vọng cho sự chiến thắng cuối cùng?
- 4 Trong lớp, hãy coi lại câu trả lời của bạn cho câu hỏi cuối cùng ngày thứ Năm. Câu trả lời thì rất đúng vì chúng ta hiểu rằng ai là những kẻ tấn công trong ngày cuối cùng. Vậy, làm thế nào chúng ta biết chắc mình sẽ ở bên phe đúng?